



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวดวงฤดี แก้วปลั่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๔๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๔๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวมัทยา เหล่าพันธ์รัตนาทวี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวสุรีพร อยู่เป็นสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุรีพร อยู่เป็นสุข

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๘๐๖๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๗</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุรีพร อยู่เป็นสุข

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักงานการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ ๔๔ ปี สถานภาพสมรสโสด อาชีพรับจ้างมาตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๓.๒๗ น. ประเมินผู้ป่วยแรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดสีคล้ำ ๑ กระป๋อง ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาลและปวดจุกท้องใต้ลิ้นปี่ ๓ วัน สัญญาณชีพแรกรับความดันโลหิต ๑๐๓/๘๕ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๑๓ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที แพทย์ซักประวัติเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยมีประวัติดื่มสุรา ๑ ขวด/วัน ทุกวันเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี และมีประวัติเคยอาเจียนเป็นเลือดมาแล้ว ๑ ครั้งตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกลงไปในกระเพาะอาหารเพื่อดูดดูสีและปริมาณสารคัดหลั่งและเศษอาหารในกระเพาะอาหาร พบว่าเป็นเศษอาหารปนสีเลือดคล้ำคล้ายผงกาแฟ (coffee ground) ทางสายยางกระเพาะอาหารปริมาณ ๕ มิลลิลิตร สวนล้างกระเพาะอาหารด้วยสารน้ำ ๐.๙ % NSS จำนวน ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร เพื่อประเมินปริมาณเลือดที่ออกในกระเพาะอาหาร หลังจากสวนล้างกระเพาะอาหารแล้วพบว่ายังมีเลือดคล้ำคล้ายผงกาแฟ (coffee ground) ออกจากกระเพาะอาหารอยู่ จึงต่อสายยางลงถุงเพื่อประเมินปริมาณเลือดออกในกระเพาะอาหารต่อ ผู้ป่วยได้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๐.๙%NSS จำนวน ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรเข้าทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เพื่อชดเชยภาวะเสียเลือดของผู้ป่วย แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเกิดจากภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (UGIB) จำเป็นต้องรับตัวไว้รักษาต่อที่หอผู้ป่วยชาย ๑๒ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยชาย ๑๒ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีวัดสัญญาณชีพความดันโลหิต ๑๒๘/๘๖ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที

ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหาร (Esophago Gastro Duodenoscopy) พบว่ามีเส้นเลือดโป่งพองที่กระเพาะอาหารและมีเลือดออก ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน และนัดมาตรวจอีกครั้งในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

จากการติดตามประเมินผู้ป่วยเป็นเวลา ๕ วันและเยี่ยมจำนวน ๓ ครั้งพบปัญหาทั้งหมด ๕ ข้อ ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป พร้อมให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติ เรื่องการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ผู้ป่วยและญาติสามารถบอกวิธีปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องรวดเร็วลดความรุนแรงของโรค
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดงและวิธีการรักษาพยาบาล
๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

